



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า A๔๓ มูลค่าข่าว ๒๓๙,๔๙๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อุปฯ-มธ. เคลื่อนใหญ่



ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

นักวิชาการหลายสถาบันต่างแสดงพลังคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ. ระบุว่า เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว สร้างมาตรฐานไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าการทุจริตคอร์รัปชันมิใช่สิ่งร้ายแรง และในท้ายที่สุดก็สามารถหลุดพ้นจากความรับผิดชอบด้วยการนิรโทษกรรม

สำหรับอธิการบดีที่ร่วมลงชื่อแสดงจุดยืนมีทั้งหมด 25 คน อาทิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า กล่าวว่า ถ้าเราปล่อยให้กฎหมายนิรโทษกรรมผ่านไปได้ เท่ากับว่าประเทศไทยจะต้องพบกับจุดวิบัติ

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ที่น่าตกใจคือการนิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแต่ขยับมาถึงเรื่องอาชญากรรม ซึ่งในต่างประเทศถือว่าคอร์รัปชันคืออาชญากรรมประเภทหนึ่งและไม่มีอารยประเทศไหนในโลกรับได้ เทียบเคียงกับการรัฐประหาร

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาอาจารย์ สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสมคิด กล่าวว่า ได้รวบรวมรายชื่อคณาจารย์ 636 คน และบุคลากรอีก 46 คน ที่ร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการรวบรวมรายชื่อบุคลากรครั้งใหญ่ที่สุด

ทั้งนี้ การนิรโทษกรรมต้องนำมาซึ่งความสงบสุขของบ้านเมือง แต่ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนี้เป็นการยกเว้นความผิดในทุกกรณี ชัดต่อหลักนิติธรรม ไม่มีเหตุผล และยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมไทย

ทั้งนี้ ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ เวลา 09.00 น. จะมีการรวมตัวของนักศึกษาที่ลานปรีดี พนมยงค์ เคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเรียกร้องให้วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

ขณะที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหารได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน โดยคุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เพราะปกติการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่ครั้งนี้กลับขยายเวลา

การนิรโทษกรรมออกไปตั้งแต่เดือน ม.ค. 2547 ถึงเดือน ส.ค. 2556 และครอบคลุมทั้งคดีอาญา คดีทุจริตคอร์รัปชัน และบางคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

“ถ้าเป็นแบบนี้เราเป็นครูอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ได้อย่างไร ขณะเดียวกันถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเท่ากับทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่รับไม่ได้ และไม่ควรมีใครในโลกนี้ที่จะรับกฎหมายฉบับนี้ได้”

ทั้งนี้ วันที่ 5 พ.ย. กลุ่มศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน รวมทั้งผู้บริหารของจุฬาฯ จะแสดงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยจะรวมตัวที่บริเวณลานพระบรมรูป 2 รัชกาล ในเวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนไปบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ■

